

## รายงานการปฏิบัติงาน

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน  
ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน

สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ โดย นายพดดิพงษ์ พุ่มวิเศษ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเฉลียว สีทอง พนักงานพัสดุ ระดับ ส ๒ นายธนวัฒน์ อินทรมณี พนักงานการเงินและบัญชีระดับ ส ๒ และนายจำลอง เพ็งอ่อน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานสำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ดำเนินการสำรวจสุขภาพของต้นไม้ ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการสำรวจพบว่าต้นไม้ในพื้นที่โดยรวมมีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่พบโรคแมลงศัตรูต้นไม้ แต่พบอาการใบเหลืองของต้นไม้และหญ้า อันเนื่องจากการรดน้ำที่มีจำนวนครั้งและปริมาณมากจนเกินไปจากปั๊มน้ำระบบอัตโนมัติ ทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบรากของต้นไม้ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบทำการลดจำนวนครั้งในการรดน้ำเหลือเพียงตอนเช้าและตอนเย็น ส่วนในการดำเนินการสำรวจสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกเสริม ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรงดี พบอาการขาดน้ำในบางต้น จึงได้ผู้รับจ้างเพื่อทราบและแก้ไข พบว่ามีปลวกขึ้นไม้ค้ำยันเป็นจำนวนต้นเพิ่มมากขึ้น จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการฉีดยากำจัดปลวกเพิ่มเติมต่อไป



๑



๒

ภาพที่ ๑ - ๒ เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสุขภาพของต้นไม้ ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





๓



๔



๕



๖



๗



๘

ภาพที่ ๓ - ๘ เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสุขภาพของต้นไม้ ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)





๘



๑๐



๑๑



๑๒



๑๓



๑๔

ภาพที่ ๘ - ๑๔ เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกเสริม ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี





๑๕



๑๖



๑๗



๑๘



๑๙



๒๐

ภาพที่ ๑๕ - ๒๐ เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสภาพของต้นไม้ที่ปลูกเสริม ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ)